

กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมาบตาพุด

ไตรมาสที่ ๑-๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หน่วยงาน โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระรัตนราชสุทธาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม นางสาวสุดาวรรณ มาอาษา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประเภทการสนับสนุน (๑)การจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงาน

กลุ่มงานส่งเสริมสาธารณสุข นางสาวอัญชลี มีโต ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สาธารณสุข

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ วิธีดำเนินการ	งบประมาณ	ผลการดำเนินการ (ความเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น)	หมายเหตุ (งบประมาณ เพิ่มเติมจาก แหล่งอื่น)
โครงการ เฝ้าระวังและ ส่งเสริม พัฒนาการ เด็กปฐมวัย (DSPM)	๑. เพื่อพัฒนา ศักยภาพครูผู้ดูแล เด็ก และแกนนำ สุขภาพในชุมชน ให้มีความรู้ในการ เฝ้าระวังและ ส่งเสริม พัฒนาการเด็ก ปฐมวัย (DSPM) ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ๒. เพื่อค้นหาและ ติดตามเด็กที่มี พัฒนาการล่าช้า หรือสงสัยล่าช้าให้ ได้รับการดูแล ส่ง ต่อ อย่างถูกต้อง ทันเวลา	<u>กลุ่มเป้าหมาย</u> ๑. ครูอนุบาลในโรงเรียน ทั้งหมด ๑๒ แห่ง จำนวน ๓๓ คน ๒. ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและ ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งหมด ๖ แห่ง จำนวน ๑๒ คน ๓. แกนนำสุขภาพใน ชุมชน จำนวน ๒๕ คน ๔. วิทยากรและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕ คน รวมทั้งสิ้น ๗๕ คน <u>พื้นที่ดำเนินการ</u> -ห้องประชุมชั้น ๓ ศูนย์ อาชีวเวชศาสตร์และ สิ่งแวดล้อม โรงพยาบาล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ รัตนราชสุทธาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง	<u>ระยะเวลาดำเนินการ</u> ตุลาคม ๒๕๖๖ - สิงหาคม ๒๕๖๗ <u>วิธีดำเนินการ</u> ๑. เขียนแผนและโครงการเสนอคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองมาบ ตาพุด เพื่อจัดทำโครงการ ๒. ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมวางแผนการอบรม ๓. ประชาสัมพันธ์ ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลใน โรงเรียน ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง แกนนำสุขภาพในชุมชน เกี่ยวกับ โครงการ พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการ วัน/เวลา/ สถานที่ในการจัดอบรม ๔. ดำเนินการฝึกอบรมการเฝ้าระวังและส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) เรื่อง การ ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วย DSPM ; การ ประเมินพฤติกรรมเด็ก, โภชนาการเด็กปฐมวัย ๕. ครูผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง แกนนำ สุขภาพในชุมชนติดตามพัฒนาการจากแบบ คัดกรอง DSPM ๖. ส่งต่อเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าหรือสงสัยล่าช้า ให้ได้รับการดูแลและรักษาอย่างเหมาะสม ๗. สรุปผลการดำเนินงาน	งบประมาณทั้งหมด ๒๑,๕๐๐ บาท โดยมี ค่าใช้จ่าย คือ ๑. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมอบรม เจ้าหน้าที่ และวิทยากร จำนวน ๗๕ คนๆละ ๑๒๐ บาท จำนวน ๑ วัน เป็นเงิน ๙,๐๐๐ บาท ๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ผู้เข้าร่วมอบรม เจ้าหน้าที่และวิทยากร จำนวน ๗๕ คนๆละ ๓๕ บาท วันละ ๒ มื้อ จำนวน ๑ วัน เป็นเงิน ๕,๒๕๐ บาท ๓. ค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท - ค่าวิทยากรบรรยาย (ราชการ) จำนวน ๒ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท - ค่าวิทยากรกลุ่ม ๓ กลุ่มๆละ ๑ คน คนละ ๑ ชั่วโมง จำนวน ๑ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท เป็น เงิน ๑,๘๐๐ บาท ๔. ค่าวัสดุ/อุปกรณ์ในการอบรม(ปากกา,แฟ้ม, สมุด, ฯลฯ) จำนวน ๗๕ คนละ ๕๐ บาท เป็นเงิน ๓,๗๕๐ บาท ๖. ค่าจัดทำป้ายโครงการ (ไว้นิล) จำนวน ๑ ป้าย เป็นเงิน ๕๐๐ บาท	๑. ครูผู้ดูแลเด็ก และ แกนนำ สุขภาพในชุมชน มี ความรู้ในการเฝ้า ระวังและส่งเสริม พัฒนาการเด็ก ปฐมวัย (DSPM) เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘๐ ๒. เด็กที่มี พัฒนาการล่าช้า หรือสงสัยล่าช้า ได้รับการดูแล ส่งต่อ อย่างถูกต้อง ทันเวลาร้อยละ ๑๐๐	*วิทยากรจาก โรงพยาบาล ไม่มีค่า สมนาคุณ วิทยากร

หมายเหตุ งบประมาณสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ตามความเหมาะสม